

## ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

มกราคม 2554

### ทีมนักเรียนโรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา จิตอาสา (Philanthropy) ร่วมฟื้นฟูอยุธยาหลังน้ำท่วม

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะนักเรียนและครูโรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา\* อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ (โรงเรียนใฝ่นอกกอก) ได้เดินทางไปทำกิจกรรมจิตอาสาในโครงการ “พี่น้องอาสาช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม” ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ช่วยกันทาสีอาคาร รวมทั้งบริจาคเงินจำนวน 10,000 บาทที่ได้จากการบำเพ็ญกิจกรรมจิตสาธารณะ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อนึ่ง โรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนาสร้างโอกาสให้เด็กนักเรียนใช้ความสามารถอย่างเต็มที่จากการปฏิบัติงานจริง เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ และยังปลูกฝังให้เด็กมีความสุขกับการให้แทนที่จะรับอย่างเดียว ดังนั้นการทำกิจกรรมจิตสาธารณะถือเป็นข้อปฏิบัติหลักที่โรงเรียนยึดถือและปฏิบัติมาด้วยความเต็มใจยิ่ง นักเรียนโรงเรียนนี้ไม่ต้องจ่ายค่าเทอมเป็นตัวเงิน แต่จ่ายค่าเรียนเป็นน้ำใจ ด้วยการทำงานช่วยเหลือสังคม 400 ชั่วโมงเป็นการแลกเปลี่ยน และโรงเรียนแห่งนี้ยังเป็นมากกว่าสถานที่สอนหนังสือ (School-Based Integrated Rural Development: School-BIRD\*) คือ เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน ทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง และชาวบ้าน สามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาชุมชน เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ และบริหารจัดการความยากจนได้อย่างยั่งยืน



คณะครูและนักเรียน โรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา มอบเงินจำนวน 10,000 บาท โดยคุณวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้รับมอบ เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม



นักเรียนจิตอาสา ร่วมกันทาสีอาคารในกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมให้กลับมาใช้ชีวิตชีวาเหมือนเดิม  
ข้อมูลเพิ่มเติม

#### \*โรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา

โรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ (โรงเรียนใฝ่นอกกอก) ดำเนินการโดยมูลนิธิมีชัยวีระไวทยะ  
เน้นการสร้างคนรุ่นใหม่ให้รู้จักคิด ค้นคว้า เป็นเด็กดี มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ รวมทั้งมีแนวคิดใหม่  
ทำการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษา คือ ทำให้โรงเรียนเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

#### โครงการ School-BIRD (School-Based Integrated Rural Development: School-BIRD)

การรวม 3 กิจกรรมหลัก เข้าด้วยกันคือ

1. โรงเรียนใฝ่นอกกอก (Mechai Pattana School: MPS) หรือโรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา

โรงเรียนต้นแบบใช้ระบบการเรียนการสอนอันทันสมัยที่เน้นเด็กนักเรียนเป็นสำคัญ

2. โครงการร่วมพัฒนาหมู่บ้าน (Village Development Partnership: VDP)

เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทหรือองค์กรกับชาวบ้านในการร่วมพัฒนาหมู่บ้านแบบอย่างยั่งยืน

3. ห้องสมุดของเล่นประจำหมู่บ้าน (Green Village Toy Library: VTL)

การรับบริจาคของเล่นและหนังสือจากเด็กในเมืองไปให้เด็กในชนบทที่ยืม

โดยเด็กที่จะยืมของเล่นต้องทำความสะอาดสิ่งแวดลอม เก็บขยะ ขวดพลาสติก หรือ ปลูกต้นไม้เป็นการแลกเปลี่ยน

School-BIRD เป็นการปฏิรูป ปฏิวัติ ให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ควบคู่กับการเป็นศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม

ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าจะจัดความยากจนได้อย่างยั่งยืน เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทยโดยรวมตลอดไป

\*\*\*\*\*

ขอบพระคุณที่กรุณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

รายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อรับฟังการบรรยาย การสร้างโรงเรียนแนวใหม่ หรือการสนับสนุนโครงการ กรุณาติดต่อ:

ทีมประชาสัมพันธ์

สุภาพร รุ่งเจริญเกียรติ มือถือ 084-090-1212

อีเมลล์: [tom4456@hotmail.com](mailto:tom4456@hotmail.com)

เจียรไน ตันติเวสส มือถือ 081-837-9611

อีเมลล์: [jjaranai@pda.or.th](mailto:jjaranai@pda.or.th)